



ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย

ฉบับที่ ๓๓

เรื่อง ให้สถานศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ที่มีความพร้อมเปิดการเรียนการสอนได้เต็มรูปแบบ

On-site (ครบคน ครบห้อง ครบชั้น)

\*\*\*\*\*

ด้วยรัฐบาล ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำให้สถานศึกษาต้องเปิดเรียนในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในหลายรูปแบบ และที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เปิดสถานศึกษาและสถาบันกวดวิชา On-site (ครบคน ครบห้อง ครบชั้น) เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาได้รับการศึกษาจากผู้สอนอย่างมีคุณภาพ ต่อเนื่องและช่วยให้ระบบการเรียนการสอนกลับสู่รูปแบบปกติ ซึ่งสามารถทดลองเปิดเรียนแบบ On-site (ครบคน ครบห้อง ครบชั้น) ได้เต็มรูปแบบทั่วประเทศได้ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

เพื่อให้การเปิดสถานศึกษา On-site (ครบคน ครบห้อง ครบชั้น) สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุด ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ จึงมีประกาศให้สถานศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ที่มีความพร้อม เปิดการเรียนการสอนได้เต็มรูปแบบ On-site (ครบคน ครบห้อง ครบชั้น) โดยให้สถานศึกษายึดถือและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขและมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

๑. ปฏิบัติตาม ๖ มาตรการหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย มาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา มาตรการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสถานศึกษา มาตรการจุดบริการล้างมือหรือแอลกอฮอล์เจล มาตรการจัดให้มีการเว้นระยะห่าง โดยให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ มาตรการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่มีการใช้งานร่วมกันบ่อย และมาตรการลดความแออัดและไม่จัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสกัน

/๒. มาตรการ...

๒. มาตรการให้นักเรียน นักศึกษาจัดบันทึกประจำวัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง  
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายประจัญ ปรัชญ์สกุล)

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย/

ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย